

ชูชุดทดสอบแพ้ยาล้างบัตรทอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้ามากมาย ซึ่งมีผลงานน่าสนใจต่างๆ เช่น การตรวจยีนแพ้ยาล้างบัตรทอง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทั่วประเทศ เช่น การทดสอบอาการแพ้จากการกินยาโรคเก๊าท์ เพราะหากมีอาการแพ้จะส่งผลให้ผื่นขึ้น ผิวหนังลอก และหากรุนแรงจะเสียชีวิตได้ แต่หากทดสอบก่อนก็จะป้องกันปัญหาการแพ้ยาได้ ซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็รับเข้าไปในการตรวจการแพ้ยาล้างบัตรทอง เพื่อดูแลคนทั่วประเทศด้วย นพ.สุชัชวาล กัญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) 7 รางวัล อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 ได้แก่ ภญ.อมรมา วงศ์พุทธพิทักษ์ พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐาน “สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง สูตรระบมนาวพวงยูโรโลจิมัลติระดับอัลบูมิน

ในปัสสาวะที่เป็นตัวบ่งชี้การเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไต โดย ศ.ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาอนุภาคซิลิกาโนฟลูออเรสเซนต์ติดฉลากแอนติบอดีแบบควบคุมทิศทางสำหรับการตรวจจับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ดร.สุวิสา บำรุงทรัพย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเภทหนังสือตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การตรวจเอ็ม.อาร์.ไอหัวใจ (Cardiac MRI) โดย พญ.ธนัญญา บุญศิริพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง โซโตโครม พี 450 : การแปลงรูปทางชีวภาพและวิถีการควบคุม โดย รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกัจจกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ โดย ดร.ยุพิน ใจเป็ง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ระบบควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วในโรงพยาบาลบ้านหม้อ และ รพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอ โดย นายต่อศักดิ์ ดาวงค์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านหม้อ จ.สระบุรี” นพ.สุชัชวาลกล่าว